

Dữ Liệu Tái Phân Chia Khu Vực 101

Những Dữ Liệu Nào Sẽ Được Công Bố Và Khi Nào?

Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ cung cấp cho 50 tiểu bang (states), Đặc Khu Columbia và Puerto Rico kết quả thống kê dân số để sử dụng trong việc vẽ lại ranh giới khu vực lập pháp của quốc hội và tiểu bang (state) — một quy trình được gọi là “tái phân chia khu vực”.

Cục Thống Kê Dân Số sẽ công bố những dữ liệu này trên trang FTP công khai của mình trước ngày 16 tháng 8 năm 2021. Cục Thống Kê Dân Số cũng sẽ công bố cùng bộ dữ liệu này ở các định dạng để sử dụng hơn trước ngày 30 tháng 9 năm 2021.

Mặc dù việc tái phân chia khu vực lập pháp là nhiệm vụ của các tiểu bang, Cục Thống Kê Dân Số cung cấp kết quả thống kê dân số chính xác nhất có thể cho các khu vực địa lý mà các tiểu bang (states) cần.

Một Kho Dữ Liệu Rất Chi Tiết

Những dữ liệu này, chính thức được gọi là Hồ Sơ Tóm Tắt Dữ Liệu Tái Phân Chia Khu Vực P.L. 94-171, bao gồm các thống kê về nhà ở theo tình trạng sử dụng nhà ở, thống kê dân số theo chủng tộc và dân tộc (gốc Mỹ La Tinh/Người La Tinh Nói Tiếng Tây Ban Nha) đối với tổng dân số và dân số trong độ tuổi bầu cử, và theo chỗ ở tập thể đối với dân số tại các chỗ ở tập thể — xuống đến cấp khối thống kê dân số. Thông tin này sẽ mang lại một bức ảnh chụp nhanh về tình hình nhân khẩu học về dân số của quốc gia chúng ta mỗi thập kỷ.

Những dữ liệu này đã được đánh giá toàn diện để đảm bảo chúng có chất lượng cao, bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu thống kê dân số được báo cáo bởi hoặc thay mặt cho các cá nhân và phù hợp để sử dụng cho việc tái phân chia khu vực.

Truy Cập Dữ Liệu

Đợt dữ liệu đầu tiên sẽ được công bố vào tháng 8 trên trang FTP của Cục Thống Kê Dân Số theo định

dạng mà cục đã sử dụng để cung cấp dữ liệu cho các tiểu bang (state) sau các cuộc Thống Kê Dân Số 2010 và 2000. Định dạng này bắt buộc phải có thêm phần mềm và việc trích xuất dữ liệu có thể đòi hỏi thực hiện thêm một vài bước. Cục Thống Kê Dân Số đã cung cấp nhiều nguồn thông tin trên mạng để hỗ trợ người dùng dữ liệu tải xuống và trích xuất dữ liệu.

Vào tháng 9, người dùng sẽ có thể truy cập bộ dữ liệu thống kê này tại <<https://data.census.gov>>. Bản phát hành này sẽ giúp tìm kiếm thông tin địa phương dễ dàng hơn và cho phép mọi người truy cập và sử dụng dữ liệu tái phân chia khu vực. Vào thời điểm đó, những dữ liệu này cũng sẽ được chuyển đến người nhận chính thức của các tiểu bang (state) trong một bộ công cụ dưới dạng đĩa DVD và ổ đĩa flash.

Các Biện Pháp Bảo Vệ Tính Bảo Mật

Vì dữ liệu tái phân chia khu vực chứa nhiều chi tiết nhân khẩu học ở cấp độ địa lý rất nhỏ, nên điều quan trọng là chúng tôi phải bảo vệ danh tính cá nhân trong dữ liệu thống kê mà chúng tôi công bố.

Cục Thống Kê Dân Số đang sử dụng một phương pháp hiện đại gọi là phân biệt thông tin riêng tư bảo vệ thông tin cá nhân đồng thời cho phép chúng tôi chia sẻ các dữ liệu thống kê quan trọng về cộng đồng.

Cục Thống Kê Dân Số đang cẩn thận bổ sung các thành phần làm nhiễu dữ liệu thống kê vào dữ liệu cấp khối để che giấu thông tin cá nhân. Dữ liệu ở cấp khối không phải để sử dụng riêng lẻ. Mục đích sử dụng của chúng là để tổng hợp hoặc nhóm lại thành các khu vực địa lý liền kề. Do đó, thay vì tìm kiếm độ chính xác trong một khối riêng lẻ, Cục Thống Kê Dân Số khuyến khích người dùng dữ liệu tổng hợp hoặc nhóm các khối lại với nhau. Khi các khối liền kề được kết hợp với nhau, các thống kê dân số và đặc điểm nhân khẩu học sẽ đáng tin cậy hơn.

Bộ Tài Liệu Báo Chí về Tái Phân Chia Khu Vực

www.census.gov/newsroom/press-kits/2021/2020-census-redistricting.html